

แนวทาง แบบที่ 1

สมโภชพระคริสตสมภพ (กลางคืน)

(ข้อมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาวันอาทิตย์” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

คืนนี้ พระผู้ช่วยให้รอดพ้นประสูติ

พระธรรมล้ำลึกพระคริสตเจ้า: การบังเกิดของพระผู้ไถ่

ท่าทีคริสตชน: การต้อนรับ การนมัสการ การเห็นพระเยซูเจ้าใน
เพื่อนพี่น้อง

การดำเนินชีวิต: มีจิตใจที่ยากจน สุภาพถ่อมตน ที่ซื่อๆ เรียบง่าย

บทนำ

คืนนี้ การเฝ้ารอคอยก็เปลี่ยนแปลงเป็นการพบปะ เป็นประสบการณ์กับความรอดพ้น
เทศกาลพระคริสตสมภพจะเป็นช่วงของการสำแดงองค์ในมิติต่างๆ กันของพระคริสต
เจ้า ผู้ซึ่งเราได้เฝ้ารอคอยและได้สร้างความคาดหวังไว้หลายประการเกี่ยวกับว่า พระองค์
คือผู้ใด ทรงเสด็จมาด้วยวัตถุประสงค์ใด สำหรับพิธีขอบพระคุณแรกของการฉลองการ
บังเกิดของพระเยซูเจ้า พิธีกรรมมุ่งความสนใจยังพระธรรมล้ำลึกของการรับสภาพเป็น
มนุษย์ของพระคริสตเจ้า ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า
และการสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้ทรงเป็นเจ้า คำคืนนี้จึงสว่างไสวด้วยไฟ
แห่งความรอดที่บังเกิดมาเป็นมนุษย์ และประทานสันติให้กับผู้ที่พระองค์ทรงพอ
พระทัย ผู้ที่รอคอยและยอมรับพระองค์

นักบุญลูคาเล่าเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของการบังเกิด ซึ่งท่านพยายามสื่อให้เราทราบว่า
พระเยซูทรงมีเชื้อสายของดาวิด (โดยทางโยเซฟ) ในเหตุการณ์ดังกล่าว บุคคลพวกแรก
ที่ได้ต้อนรับพระองค์ (ไม่นับพระนางมารีย์และโยเซฟ) คือคนเลี้ยงแกะ และมีการ

สำแดงให้เห็นว่าพระองค์เป็นใครอาศัยทูตสวรรค์ที่ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะ
“สันติสุขได้ลงมายังแผ่นดินสำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย”

ฝั่งพระวาจา

บทอ่านที่ 1	อสย 9 : 2-7	พระเจ้าประทานพระบุตรแก่เรา
เพลงสดุดี	สดด 96	วันนี้พระเจ้าผู้ไถ่ คือองค์พระคริสตเจ้าได้ประสูติมาเพื่อเราแล้ว
บทอ่านที่ 2	ทต 2 : 11-14	พระคุณของพระเจ้าปรากฏมาสำหรับทุกคนแล้ว
พระวรสาร	ลก 2 : 1-14	คืนนี้ มีพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดประสูติ

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า

1.1 การรับสภาพเป็นมนุษย์ของพระวาทิตในการบังเกิดของพระเยซูเจ้า

ในระดับของเหตุการณ์ ในด้านหนึ่งจะเผยให้เห็นถึงความธรรมดาของการบังเกิดมาของพระองค์ แต่ในอีกด้านหนึ่ง นักบุญลูกาพยายามสื่อให้เข้าใจว่า นี่เป็นความสำเร็จจริงของพระสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับการประทานพระเมสสิยาห์ กษัตริย์ผู้จะมาปกครองประชากรด้วยความชอบธรรมและนำสันติสุขมายังพระอาณาจักรที่จะทรงสถาปนาขึ้นแก่นของเหตุการณ์ของคืนนี้จึงอยู่ที่ว่า การรอคอยตลอดสี่สัปดาห์ของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าได้มาถึงจุดสิ้นสุด ผู้ที่เราเฝ้ารอคอยได้เสด็จมาแล้ว และทรงสำแดงองค์ให้กับผู้ที่ต้อนรับพระองค์

ในการสำแดงองค์แก่คนเลี้ยงแกะทำให้เราตระหนักได้ว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อมนุษย์ทุกคน โดยไม่มีการเลือก แต่เฉพาะผู้ที่ยอมรับพระองค์อย่างที่เราแสดงให้เห็นเท่านั้นจึงจะได้สัมผัสกับความเป็นจริงของพระเจ้า การแสดงองค์ในภาพของเด็กน้อยที่มีผ้าพันกายและนอนอยู่ในรางหญ้า นั้น เพื่อที่คนหนึ่งจะกราบลงและนมัสการได้ย่อมหมายถึงผู้นั้นต้องมีความเชื่อยิ่งใหญ่และยอมรับทุกรูปแบบของการสำแดงองค์ ไม่ว่าจะขัดกับความรู้สึกและความคิดของเราสักเพียงใดก็ตาม

1.2 การบังเกิดเป็นข่าวดีสำหรับมนุษย์ทุกคน

การบังเกิดมาไม่ได้เป็นเพียงการทำให้การรอคอยอันยาวนานของอิสราเอลสิ้นสุดลง แต่ผู้บังเกิดมายังเป็น “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ พระบิดานิรันดร์ เจ้าแห่งสันติ” ผู้จะมาปกครองประชากรและสันติภาพที่เกิดขึ้นจะไม่มีสิ้นสุด การรอคอยเดียวกันที่พระศาสนจักรระลึกถึงตลอดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าจึงเป็นเหมือนกับการเดินในเส้นทางเดียวกันกับประชากรอิสราเอล และจบลงด้วยการได้พบกับพระผู้เสด็จมาตามพระสัญญา สำหรับผู้ที่ยอมรับ การบังเกิดมานี้จึงเป็นข่าวดี เพราะนี่คือการสิ้นสุดของการรอคอยและความหวังในความรอดและสันติภาพ สองคำนี้จะมี ความหมายถ้าหากเรามองดูสภาพของเราในความเป็นจริงของความต่ำต้อย ของการขาด สิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับชีวิต ของการดำรงอยู่ในสภาพของการแวดล้อมด้วยศัตรู ตลอดเวลา

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

2.1 บรรยากาศของการฉลอง

พิธีกรรมของคืนนี้จึงเต็มไปด้วย “แสงสว่าง ความยินดี ความรอดพ้น สันติสุข ” ทั้งหมดนี้ หมุนอยู่รอบความจริงของ “ความซื่อสัตย์ของพระเจ้า” ต่อพระสัญญาที่ให้ไว้ ซึ่งตาม ประสาณมนุษย์แล้ว สำหรับอิสราเอลแทบเป็นไปไม่ได้ที่เชื้อสายของดาวิดคนหนึ่งจะ กลับมายิ่งใหญ่ดังที่ทรงสัญญาไว้

การฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ ในคืนนี้จึงเป็นประสบการณ์กับการบังเกิดมาของพระเยซู เจ้า ซึ่งเป็นการฉลองธรรมล้ำลึกอันยิ่งใหญ่ของ “เอ็มมานูเอล” ซึ่งหมายความว่า “พระเจ้าสถิตกับเรา” ซึ่งเป็นเวลาของการเตรียมรับพระเจ้าผู้จะเสด็จมาประทับอยู่กับเราทุกคนอย่างใกล้ชิด เราจึงควรเปิดตัวเองและร่วมแบ่งปันความรัก และสันติสุขให้กับผู้อื่น

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ

หากจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความสนใจไปกับช่วงเวลาต่อไปนี้ เริ่มพิธี

- การแสดงละคร การประสูติของพระคริสตเจ้าสามารถนำมาเป็นกิจกรรมละครนำไปสู่พิธีฉลองโดยจัดการ

แสดงก่อนมิสซาได้

- ขบวนแห่ คำคินี่น่าที่จะจัดให้มีความหมายโดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมภายนอกและเชื่อมเข้าสู่พิธีกรรม
- การใช้สัญลักษณ์ หัวข้อของ “แสงสว่าง” ในบริบทของความมืดของคำคินี่น่าจะถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์เพื่อสร้างบรรยากาศของการฉลอง
- บทพระสิริรุ่งโรจน์เป็นแกนกลางของการฉลองพิจารณาโดยใช้องค์ประกอบของพิธีขอบพระคุณเพื่อสื่อพระธรรมล้ำลึกและบรรยากาศของความสัมพันธ์ของความเชื่อสัตย์ต่อกัน มีหลายตอนของพิธีที่สามารถเน้นถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า เป็นไปได้หากเสริมบรรยากาศด้วยการสั่นกระดิ่งและย่ำระฆัง

ภาควจนพิธีกรรม

- ผู้อ่านบทอ่าน ควรเตรียมและฝึกการอ่านเพื่อให้ผู้ร่วมพิธีสามารถเข้าใจ และร่วมฉลองการประสูติของพระคริสตเจ้าได้เป็นอย่างดี
- บทข้าพเจ้าเชื่อคุกเข่าเมื่อสวด “ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์”
- บทภาวนาของมวลชน เน้นการภาวนาเพื่อการคืนดีกัน การแบ่งปันความรัก การแสดงความชื่นชมยินดี

ภาคบูชาขอบพระคุณ

- บทนำขอบพระคุณและบทขอขอบพระคุณ ให้ความสำคัญกับ “พระบิดา” ผู้ทรงเป็นจุดกำเนิดของแผนการของความรอด พระองค์ผู้ทรงเชื่อสัตย์ต่อพระสัญญาและทำให้แผนการของความรอดสำเร็จไปโดยทางพระบุตร ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระจิต
- บทขอพระเกียรติทำยบท..อาแมน พระสงฆ์ควรถูกและสัตบุรุษควรร้องอาแมน เป็นกรณีพิเศษ

ปิดพิธี

- ควรพิจารณาหา “ระบบสัญลักษณ์” เพื่อใช้สื่อพระธรรม

ถ้าลึกของความซื่อสัตย์ของพระเจ้าและความสว่างและการยอมรับของมนุษย์ต่อการสำแดงองค์พระเจ้าด้วยการนมัสการพระองค์

- **หลังพิธี** อาจจะมีพิธีการเสริม เช่น การจูบพระกุมาร (นมัสการ)

2.3 บทภาวนาของมวลชน

ประธาน

พี่น้องที่รัก พระบิดาเจ้าผู้พระทัยดีส่งพระบุตรสุดที่รักคือพระเยซูเจ้ามาเป็นพระผู้ไถ่เราให้รอดพ้น ในคืนพระคริสตสมภพนี้ให้เราร่วมมือกันภาวนาขอพรจากพระองค์ด้วยความไว้วางใจ

ผู้นำ

- 1) เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง และผู้แพร่ธรรมจะได้รับพระพรเป็นพิเศษในการเป็นผู้จุดไฟแห่งความหวังและสันติลงในดวงใจของมนุษย์ทุกคน **ให้เราภาวนา**
- 2) เพื่อสันติภาพในโลก การบังเกิดของพระองค์เชื่อมแผ่นดินและสวรรค์เข้าด้วยกันในสันติ โปรดสถาปนาสันติระหว่งนานาชาติและมนุษย์ในโลกปัจจุบัน และโปรดประทานสันติภาพอันถาวรให้แก่ประชากรทั่วโลกด้วย **ให้เราภาวนา**
- 3) เพื่อคริสตชนทุกคน จะได้มีความกล้าที่จะดำเนินชีวิตเป็นพยานและเป็นผู้ประกาศให้คนทั้งหลายรู้ว่า พระคริสตเจ้า คือ ผู้เป็นข่าวดีและผู้ประกาศข่าวดีแก่มวลมนุษย์ ใครที่เชื่อในพระองค์ท่าน (ข่าวดี) ก็จะได้รับความปลอดภัย **ให้เราภาวนา**
- 4) เพื่อผู้ทนต์ทุกขั้ทั้งกายและใจ โปรดให้หัวใจที่ซอกซี้ดได้รับการปลดปล่อย โลภ โปรดปิดเป่าความทุกข์ยากให้พ้นไปจากประชากรของพระองค์ **ให้เราภาวนา**

- 5) เพื่อผู้ที่ดำเนินชีวิตในทางที่ผิด จะได้รับความช่วยเหลือให้กลับมาอยู่ในทางที่ถูกต้องโดยเด็ดขาด โดยสำนึกในความรักอันหาขอบเขตมิได้ของพระเจ้า ที่พร้อมจะให้ภัยแก่ทุกคนที่สำนึกในความผิดบาป **ให้เราภาวนา**

ประธาน

ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ขอให้พระเกียรติมงคลอันสูงส่งรุ่งเรืองของพระองค์ ทอแสงลงมาสู่จิตใจของข้าพเจ้าทั้งหลาย เมื่อขจัดความมืดให้หมดไปแล้ว พระบุตรผู้เสด็จมาจะได้นำแสงให้เห็นว่า ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบุตรแห่งความสว่าง ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต

พระคริสตเจ้าทรงบังเกิดแล้วในประวัติศาสตร์ วันนี้ทรงบังเกิดในชีวิตของเราแต่ละคน แต่จากภายนอกหลังจากผ่านคำคืนนี้แล้ว ทุกสิ่งดูเหมือนกลับเข้าสู่ความปกติพร้อมกับการสิ้นสุดของเสียงร่ำร้องทำเพลงของวันฉลอง และการบังเกิดของพระองค์ในชีวิตของเราดูเหมือนจะจบลงด้วยความเหน็ดเหนื่อยและอ่อนแรง การฉลองการพบปะกับพระคริสตเจ้า หมายถึงการยอมรับพระองค์อย่างที่เราเป็น และแม้ว่าจากภาพที่ปรากฏพระองค์อาจเป็นเพียงทารกน้อยที่ไร้อำนาจ และในเวลาไม่นาน การฉลองก็จะเปลี่ยนไปเป็นความจำเริญของชีวิต แต่กระนั้นก็ตาม พระบุตรของพระเจ้าจะต้องเติบโตในตัวเราทีละน้อย และเราเองก็ต้องเติบโตเป็นเหมือนกับพระองค์อาศัยการร่วมในการบูชาและการรับพระองค์เข้ามาในชีวิต

3.1 ทำที่ของการต้อนรับ

คืนนี้เราฉลองคริสตมาสซึ่งนำเราไปสู่พระธรรมล้ำลึกของการบังเกิด นั่นคือ พระธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระเจ้าทรงรับสภาพเป็นมนุษย์ มีเนื้อหนังเหมือนมนุษย์ และเจริญชีวิตอยู่ท่ามกลางเรา ทำที่ของเราคือการต้อนรับและนมัสการพระองค์ และเห็นพระองค์ในบรรดาเพื่อนพี่น้อง เหนือสิ่งอื่นใด มันเป็นพระธรรมล้ำลึกแห่งความรัก ความรักของพระเจ้าต่อมนุษยชาติและต่อเราแต่ละคน การรู้จักมองและพบพระองค์ สำหรับคนเลี้ยงแกะ การยอมรับเด็กน้อยที่มีผ้าพันกายและนอนอยู่ในรางหญ้า คือการทดสอบความเชื่อ สำหรับเรา การยอมรับพระองค์ที่ทรงดำเนินชีวิตในชีวิตของเราเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง วันนี้จึงเป็นเหมือนกับการท้าทายให้เราเริ่มออกแสวงหา

พระองค์ที่เสด็จมาแล้ว และหาพระองค์ให้พบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การยอมรับและเห็น
พระองค์ในเพื่อนพี่น้องโดยเฉพาะผู้ที่เรารู้สึกว่าขัดกับความรู้สึกนึกคิดของเรา

3.2 ชีวิตที่ดำเนินไป (ตามทำที่)

บ่อยครั้งชีวิตของเราุ่นวายเกินไปที่จะต้อนรับพระคริสตเจ้า บ่อยครั้งเช่นกันที่ชีวิตของ
เราแออัดไปด้วยการทำตามใจตนเอง ความวิตกกังวลในหน้าที่การงานหรือธุรกิจ หรือ
เมินเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราเพียงแต่ไม่มีเวลาสำหรับพระเจ้า ในคืนนี้เราฉลอง
พระคริสตเจ้าบังเกิด เราน่าที่จะมีจิตใจที่ยากจน สุภาพถ่อมตน และมีรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตที่ซื่อๆ เรียบง่าย เหมือนกับคนเลี้ยงแกะ ด้วยการหาเวลาผ่านไปนมัสการพระองค์
และนมัสการพระองค์ด้วยการกระทำด้วยการเจริญชีวิตเห็นพระองค์ในบรรดาเพื่อน
มนุษย์ โดยเคารพและให้เกียรติพวกเขา โดยเฉพาะบุคคลที่ด้าด้อยในสังคม มองเห็นและ
เปิดรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรอบข้างเรา พร้อมเสมอที่จะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่
ผู้ยากไร้ ซึ่งต้องการความเชื่อเพื่อที่จะเห็นฝัพระหัตถ์ของพระองค์ทำงานในตัวเพื่อน
มนุษย์และสถานการณ์แห่งชีวิตประจำวันของ

แนวทาง แบบที่ 2

25 ธันวาคม สมโภชพระคริสตสมภพ

มิสซากลางคืน ปี ABC

ข้อมูลจาก “หนังสือมิสซาวินอาทิตย์ฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

หัวข้อ: ขาวดีและความยินดีอันยิ่งใหญ่

เมื่อนักการเมืองและการนำของพวกเขาผิดพลาดและทำให้เราผิดหวัง “ขาวดีและความยินดีอันยิ่งใหญ่” สำหรับเราจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีผู้นำใหม่ที่เชื่อถือได้ กล่าวกันว่า จะต้องสร้างปรัชญาเชิงวิทยาศาสตร์ ขึ้นใหม่ในอนาคตอันใกล้ มิฉะนั้น มนุษย์ชาติจะทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นที่อยู่อาศัยไม่ได้สำหรับชนรุ่นต่อไป ในยุคของบุตรหลานของเราปรัชญานี้จะต้องตั้งอยู่บนฐานของนิเวศวิทยาหรือการใช้ทรัพยากรของโลก บทบาทหน้าที่ของเงินตราถูกหมายระหว่างประเทศและทางแก่สำหรับปัญหาอื่นๆ ที่สำคัญต่อชีวิตเอมมานูเอล (พระเจ้าสถิตกับเราในพระเยซูเจ้า) เสนอปรัชญาเชิงวิทยาศาสตร์ดังกล่าวนี้แก่เรา “แสงสว่างได้ส่องลงมาเหนือเราซึ่งมีชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งความมืด”

คืนนี้ยิ่งกว่าคืนใดเราควรที่จะตระหนักถึงมรดกอันมั่งคั่งของคริสตชนและแม้ว่าเราไม่สามารถอ้างได้ว่ามีคำตอบที่เขียนไว้เป็นสูตรสำเร็จสำหรับทุกรายละเอียด พระคัมภีร์และพระสมณสาสน์ด้านสังคมของพระสันตะปาปา ยอห์นที่ 23 เปาโลที่ 6 และยอห์นปอลที่ 2 ได้ให้โครงร่างไว้ ซึ่งมนุษยชาติสามารถติดตามคำสอนนั้น ได้อย่างปลอดภัย “เพราะพระเจ้าโปรดเกล้าเสด็จมา ปกครองข้าฯ พิสุทธิ ยุติธรรม ” (บทเพลงสดุดีตอบรับพระวาจา)

บทอ่านที่ 1 อสย 9 : 2-7

เพลงเฉลิมพระเกียรติใน โอกาสขึ้นครองราชย์บทนี้ ที่ใช้เมื่อกษัตริย์พระองค์ใหม่ขึ้นเสวยราชสมบัติ แสดงถึงความเชื่อว่างษัตริย์พระองค์ใหม่จะทรงกระทำดีกว่ารัชกาลก่อน ๆ “เพราะจะมีกุมารหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา” เป็นคำที่บ่งถึงการที่พระเจ้าทรงรับกษัตริย์นั้นเป็นบุตรบุญธรรม คริตชนได้ให้ความหมายแก่เพลงบทนี้ใหม่ในเวลานี้ ถ้อยคำเหล่านี้ชวนให้คิดถึงการบังเกิดที่เบธเลเฮม และอธิบายสิ่งที่พระเยซูเจ้าหมายถึงสำหรับเราทุกคน “การปกครองของพระองค์จะแผ่ออกไป และมีสันติชั่วนิรันดร์” ดังนั้น “ร้องเพลงบทใหม่ถวายพระทั่วโลกจะบรรเลงเพลงถวาย สรรเสริญเยินยอมีรัฐคล้ายจงขยายข่าวว่า พระช่วยเรา ” (เพลงสดุดีตอบรับพระวาจา)

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์

ประชากรที่เดินในความมืดแลเห็นความสว่างยิ่งใหญ่บรรดาผู้อาศัยในแผ่นดินมืดมิด ความสว่างส่องแสงมาเหนือเขา พระองค์ทรงเพิ่มจำนวนประชากร ทรงเพิ่มความชื่นบานของเขาเขาทั้งหลายจะยินดีเฉพาะพระพักตร์พระองค์ถึงความชื่นบานในฤดูเก็บเกี่ยวถึงความยินดีเมื่อเขาแบ่งของเสลย์ให้แก่กัน เพราะว่าเอกอันเป็นภาระของเขา ท่อนไม้ที่เขาต้องแบกไม้ตะพคของผู้กดขี่ พระองค์ทรงหักเสี้ยนอย่างที่ทรงเคยทำกับชาวมีเดียน รongเท้าทุกคู่ของบรรดาทหารที่เข้าประจัญบานเสื่อคลุมทุกตัวที่เป็นอนเลียดจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงในกองไฟเพราะกุมารผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อเราบุตรชายคนหนึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าประทานให้เราสัญลักษณ์แห่งการปกครองอยู่บนบ่าของเขาเขาจะได้รับนามว่า “ที่ปรักขามหัสจรรย” “พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ” “พระบิดานิรันดร” “เจ้าแห่งสันติ” การปกครองของเขาจะยิ่งใหญ่ สันติภาพจะไม่สิ้นสุดเหนือพระบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดและเหนือราชอาณาจักรที่เขาจะสถาปนาไว้และเชิดชูด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมบัดนี้และตลอดไป องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลจะทรงกระทำเช่นนี้ด้วยความรักแรงกล้าของพระองค์

บทอ่านที่ 2 ทต 2 : 11 -14

ในบทนำของมิสซาวินันี้ มีการเอ่ยถึงว่า เราต้องการปรัชญาเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะอยู่รอด นักบุญเปาโลได้เสนอปรัชญาชีวิตแบบคริสตชนให้บางประการ “จงเลิกทางเดินที่ไร้พระเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างสมถะชอบธรรมและศรัทธา” นี่เป็นทางที่คริสตชนพยายามที่จะดำเนินชีวิตในช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการเสด็จมาสองครั้งของพระคริสตเจ้า การเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ (พระคุณของพระเจ้าปรากฏมา -เบธเลเฮม) และการเสด็จกลับมาครั้งสุดท้ายของพระองค์ (การรอคอยด้วยความหวัง)

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงทิโมธี

พระหรรษทานของพระเจ้าปรากฏขึ้นเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้น สอนเราให้ละทิ้งอธรรมและโลกีย์คดผิด เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยความชอบธรรมและด้วยความเคารพรักพระเจ้าในโลกนี้ ขณะที่เรากำลังรอคอยการสำแดงพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเยซู พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระผู้ไถ่ของเรา เป็นความสุขที่เราหวังไว้ พระองค์ทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เพื่อไถ่กู้เราจากอธรรมทั้งหลายชำระประชากรให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นประชากรของพระองค์ และเป็นผู้ปรารถนาจะทำแต่ความดี

พระวรสาร ลก 2 : 1 -14

เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัยเยาว์ของพระคริสตเจ้าอย่างที่พบในพระวรสารนักบุญมัทธิวและลูกานันสร้างปัญหาสำหรับผู้ที่นำพระวรสารไปใช้เพื่อเขียนประวัติศาสตร์ “รายละเอียดและวิธีการการเล่าล้วนเป็นสัญลักษณ์และเป็นไปตามทำนองของพระคัมภีร์เป็นการสื่อให้รู้ถึงธรรมชาติลึกของการไถ่กู้และไม่ใช้บันทึกเหตุการณ์ในตอนแรก ๆ "(Jerome commentary)

เราไม่ควรสร้างภาพสวยงามเกี่ยวกับพวกเลี้ยงแกะ พวกเขาเป็นชนชั้นต่ำสุดของสังคมยิวและยากจนที่สุด นักบุญลูกาแสดงให้เห็นว่าความรอดนั้นมิได้อยู่สำหรับพวกเขาเช่นเดียวกัน สำหรับหญิงโสเภณีและคนเก็บภาษี ดังที่จะพบได้ภายหลังในบรรดาคนที่ติดตามพระเยซูเจ้า ในทำนองเดียวกันเราควรเข้าใจด้วยการประกาศของทูตสวรรค์เป็นวิธีเล่าของพระคัมภีร์ที่จะสื่อความหมายของเหตุการณ์เกี่ยวกับพระคริสตเจ้าให้เราทราบ

ให้เราเรียนรู้จากนักบุญลูกาว่า ความรอดพ้นจากพระเจ้าที่เริ่มต้นพร้อมกับการบังเกิดของพระคริสตเจ้านั้นเป็นของทุกคน แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนต่ำต้อย คนยากจนและผู้เสียเปรียบเทียบทางสังคม

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา

ครั้งนั้น พระจักรพรรดิออกัสตัสทรงออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งแรกนี้มีขึ้นเมื่อคีรีนีอัสเป็นผู้ว่าราชการแคว้นซีเรีย ทุกคนต่างไปลงทะเบียนในเมืองของตน โยเซฟออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริย์ดาวิดชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย เพราะ โยเซฟสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด ท่านไปลงทะเบียนพร้อมกับพระนางมารีย์ ซึ่งกำลังทรงพระครรภ์ ขณะที่อยู่ที่นั่น ก็ถึงกำหนดเวลาที่พระนางมารีย์จะมีพระประสูติกาล พระนางประสูติพระโอรสองค์แรก ทรงใช้ผ้าพันพระวรกายพระกุมารนั้น แล้วทรงวางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย ในบริเวณนั้นมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งอยู่กลางแจ้ง กำลังเฝ้าฝูงแกะในยามกลางคืน ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าปรากฏองค์ต่อหน้าเขา และพระสิริของพระเจ้าก็ส่องแสงรอบตัวเขา คนเลี้ยงแกะมีความกลัวอย่างยิ่ง แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย เป็นข่าวดีที่จะทำให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่ง วันนี้ ในเมืองของกษัตริย์ดาวิด พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว พระองค์คือพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะรู้จักพระองค์ได้จากเครื่องหมายนี้ ท่านจะพบกุมารคนหนึ่ง มีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้า ” ทันใดนั้น ทูตสวรรค์ก็จางหายไปปรากฏมาสมทบกับทูตสวรรค์องค์นั้น ร้องสรรเสริญพระเจ้าว่า

“พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแก่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุด และบนแผ่นดิน สันติจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์โปรดปราน”